

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.30 แนวโน้มอ่อนค่า ลุ้นทดสอบ 35.50 จับตาตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่น

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 35.30 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปิดวานนี้ที่ 35.27 บาท/ดอลลาร์

สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาท เริ่มเห็นความเสี่ยงที่เงินบาทมีโอกาสผันผวนอ่อนค่าลงได้บ้าง โดยเฉพาะหาก เงินบาทอ่อนค่าทะลุโซนแนวต้าน 35.30 บาท/ดอลลาร์ได้ชัดเจน ก็จะเปิดโอกาสให้เงินบาทอ่อนค่าลงทดสอบโซน 35.50 บาท/ดอลลาร์ ได้ไม่ยาก

ทั้งนี้ต้องจับตาทิศทางเงินดอลลาร์ ที่ในช่วงเช้าอาจผันผวนตามค่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) หลังญี่ปุ่นจะรับรู้ รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งอัตราเงินเฟ้อ (CPI) และดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ ซึ่งจะส่งผล ต่อมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้

นอกจากนี้ โพล์ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทองคำ รวมถึงน้ำมันดิบ ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเงินบาท ได้ในช่วงนี้

"หากราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อ ก็ยังยั้งหนุนให้มีโพล์ธุรกรรมซื้อทองคำและน้ำมันดิบ กดดันให้เงินบาทผันผวนอ่อนค่าลงได้" นายพูนระบุ

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 35.15-35.45 บาท/ดอลลาร์
SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 35.46000 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 149.57 เยน/ดอลลาร์ จากเียนวานที่ระดับ 149.26 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0901 ดอลลาร์/ยูโร จากเียนวานที่ระดับ 1.0914 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 35.251 บาท/ดอลลาร์

- 'เศรษฐกิจ' ยืนยันนโยบายหลักต้องกระตุ้น ศก. ครั้งใหญ่ จำเป็นต้องแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต อ่างเปลี่ยนใจ ออก พ.ร.บ.เงินกู้ เพื่อความโปร่งใส ขอบธรรม ถ้าผ่าน ครม.ถือว่า ปชช.เห็นด้วย พท.ออกโรงปกป้องนายกชก้าวกายโยกย้าย ตร.

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ทีมไทยแลนด์นำเสนอประเทศเป้าหมายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ระบุ 10 ประเทศเป้าหมาย ที่ 3 หน่วยงาน (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศและบีโอไอ) เห็นตรงกันประกอบด้วย 1.สหรัฐอเมริกา 2.จีน 3.ญี่ปุ่น 4.เยอรมนี 5.ฝรั่งเศส 6.อินเดีย 7.ยูเออี 8.เกาหลีใต้ 9.ซาอุดีอาระเบีย และ 10.แอฟริกาใต้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มี 5 แนวทางสำคัญในการผลักดัน

- ผู้ว่าการ ธปท.ชี้เศรษฐกิจไทยต้องปรับตัวรับอนาคต "โตแบบยืดหยุ่นรับแรงกระแทกจากวิกฤติได้" ขณะที่ ธปท.ดูแลระบบการเงินตามความเสี่ยง ไม่เข้มจนเกินเหตุ เดินหน้ารุก 3 แนวรุกระบบการเงินไทย เพิ่มการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล ลดเงินสดเพิ่มผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อธุรกิจยั่งยืน เพิ่มฐานข้อมูลกลางขอสินเชื่อ

- "ปลัดคลัง" ชี้เศรษฐกิจไทย ต้องก้าวข้าม 5 ความท้าทายหลักทั้งจีดีพีไทย ขยายตัวลดต่อเนื่อง 20 ปี โตเฉลี่ย 3.2% ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สังคมสูงวัย ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่อยู่ระดับสูง การลงทุนที่ลดลงย่นเสถียรภาพการเงิน-การคลัง ยังแกร่งหนุนลงทุนอุตสาหกรรมใหม่สร้างจีดีพีโตยั่งยืน

- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการสำรวจทัศนะผู้บริโภคเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาทว่า ประชาชนมากถึง 77.3% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินดิจิทัล และมากถึง 94.4% อยู่ภายใต้เงื่อนไขได้รับเงินดิจิทัล มีเพียง 5.6% ไม่ได้รับ ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ 22.7%

- ตลาดทองคำและตลาดเงินสหรัฐ ปิดทำการวันหยุดหีบห่อที่ 23 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า

- ทั่วโลกจับตาดูการพักรบชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ (24 พ.ย.) โดยกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาเปิดเผยว่า ข้อตกลงการพักรบเป็นเวลา 4 วันระหว่างอิสราเอลและฮามาสจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลา 07.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 12.00 น.ตามเวลาไทยในวันนี้ โดยตัวประกันชาวอิสราเอลที่เป็นสตรีและเด็กกลุ่มแรกที่จะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้มีจำนวน 13 คน

- จับตาข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้ โดยญี่ปุ่นมีกำหนดเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค., สถาบัน GfK เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.ของอังกฤษ, สิงคโปร์เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., เยอรมนีเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ไตรมาส 3/2566 และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ย.จากสถาบัน Ifo ทางด้านสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้